

Số: 1664/UBND

Bù Đăng, ngày 24 tháng 08 năm 2021

V/v vận hành các Chốt kiểm soát
Covid-19 trên địa bàn huyện Bù Đăng

Kính gửi: UBND các xã, thị trấn.

Thực hiện ý kiến kết luận chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 huyện, qua đó chủ tịch UBND huyện đã thống nhất thành lập các Chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn các xã, thị trấn. Trên cơ sở đó, UBND huyện Bù Đăng hướng dẫn vận hành, hoạt động của các Chốt như sau:

1. Thành phần: Giao UBND xã, thị trấn ban hành quyết định thành lập Chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn các xã, thị trấn, đồng thời tự chủ động kinh phí. Thành phần tham gia gồm: Công an xã, thị trấn; Dân quân; cán bộ y tế; Trưởng thôn, khu phố; các đoàn thể (thanh niên, phụ nữ, công đoàn...), mỗi chốt gồm 06 người luân phiên thay ca trực đảm bảo duy trì 24/24h; Chốt do lực lượng Công an làm Tổ trưởng. UBND các xã, thị trấn phải đảm bảo khung rạp, biển báo, dây dăng, trụ cảnh báo giao thông...

2. Nhiệm vụ: Tổ chức thiết lập, quản lý, kiểm soát ra, vào; đảm bảo ANTT; tuyên truyền, xử lý theo thẩm quyền các trường hợp người dân không chấp hành các quy định về phòng, chống dịch theo Chỉ thị 16 và Công văn số 2734/UBND-KGVX, ngày 15/8/2021; Công văn số 2817/UBND-KT, ngày 21/8/2021 của UBND tỉnh Bình Phước về việc tổ chức vận tải hàng hóa gắn với nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Kiểm soát ra vào theo từng cấp độ vùng Xanh, Vàng, Cam, Đỏ như sau:

2.1. Đối với các xã, thị trấn vùng Xanh, Vàng:

+ Kiểm soát theo nguyên tắc "giữ chặt, kiểm soát nghiêm", thực hiện đúng nội quy của vùng Xanh, Vàng theo Khoản 2.1, Mục 2, phần IV Công văn 2734.

+ Người dân di chuyển từ khu vực Xanh, Vàng này đến các khu vực Xanh, Vàng khác trên địa bàn huyện phải có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong thời hạn 72 giờ hoặc đã được tiêm đủ 02 liều vắc xin phòng chống Covid-19 (liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm về huyện Bù Đăng) và xuất trình giấy tờ tùy thân. Đối với người có hộ khẩu thường trú từ vùng Xanh, Vàng đến các vùng Cam, Đỏ thì khi về lực lượng tại các Chốt phải thông báo cho địa phương biết để khai báo y tế và ra quyết định tự cách ly y tế tại nhà 14 ngày.

+ Các Chốt kiểm soát khi phát hiện có xe vận chuyển hàng hóa ra, vào khu vực Chốt đang làm nhiệm vụ thì yêu cầu dừng xe để kiểm soát: Chốt trực tiếp

kiểm tra lịch trình vận chuyển của các lái xe, phụ xe hoặc người giao hàng đi cùng như: Giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong thời hạn 72 giờ hoặc đã được tiêm đủ 02 liều vắc xin phòng chống Covid-19 (liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm về huyện Bù Đăng) và xuất trình giấy tờ tùy thân; thực hiện khai báo y tế đối với lái xe và người trên xe; ghi chép thông tin về việc vận chuyển hàng hóa đến các xã, thị trấn (hoặc doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh) để thông báo đến UBND các xã, thị trấn (hoặc doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh) nơi đến nhằm giám sát việc thực hiện quá trình giao, nhận hàng hóa đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch. Tài xế và người trên xe nếu đi đến vùng Cam, Đỏ thì khi về vùng Xanh, Vàng thì lực lượng tại Chốt phải thông báo đến Trung tâm Y tế xã, thị trấn để khai báo y tế được hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch tại nhà. Nếu gặp trường hợp phức tạp thì đề nghị Tổ kiểm soát các xe vận tải hàng hóa của địa phương mình hướng dẫn hoặc có mặt kịp thời hỗ trợ.

*** Lưu ý: Việc thực hiện kiểm tra Giấy xét nghiệm Covid-19 của lái xe và người trên xe phải đảm bảo đúng quy định theo tinh thần Công văn số 2817/UBND-KT, ngày 21/8/2021 của UBND tỉnh Bình Phước về việc tổ chức vận tải hàng hóa gắn với nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19.**

+ Cán bộ, công nhân viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, phóng viên có nơi cư trú trong vùng Xanh, Vàng khi đi làm được đi lại bình thường, nhưng phải khai báo y tế. Khi đi công tác đến vùng Cam, Đỏ thì qua Chốt kiểm soát phải xuất trình thẻ công chức, viên chức, giấy đi đường... và khai báo y tế, thực hiện nghiêm “Một cung đường 2 điểm đến”.

+ Chặn tất cả các trường hợp ra đường không cần thiết từ sau 21 giờ 00 hôm trước đến 06 giờ 00 ngày hôm sau. Trừ các trường hợp cần thiết theo quy định tại mục 1, Công văn số 2548/UBND-NC, ngày 27/7/2021 của UBND tỉnh và Công nhân cao su theo Điểm g, Khoản 2.1, Mục 2, phần IV Công văn 2734.

2.2. Đối với các xã, thị trấn vùng Cam, Đỏ: Thực hiện kiểm soát đi lại theo Chỉ thị số 16 và Công văn số 2734/UBND-KGVX, ngày 15/8/2021 của UBND tỉnh Bình Phước áp dụng cho vùng Cam, Đỏ.

+ Kiểm soát người từ vùng Xanh, Vàng khi đến vùng Cam, Đỏ phải có Giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong thời hạn 72 giờ hoặc đã được tiêm đủ 02 liều vắc xin phòng chống Covid-19 (liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm về huyện Bù Đăng) và xuất trình giấy tờ tùy thân. Khi người từ vùng Cam, Đỏ về, lực lượng tại các Chốt phải thông báo cho các địa phương mà người, phương tiện có địa chỉ cư trú để thực hiện cách ly y tế tại nhà trong vòng 14 ngày; đối với các người từ địa phương khác đến hoặc đi qua vùng Cam, Đỏ đến vùng Xanh, Vàng trên địa bàn huyện thực hiện cách ly tại khu cách ly tập trung.

+ Đối với phương tiện vận tải hàng hóa thiết yếu khi đi qua các Chốt vùng Cam, Đỏ thì thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát đi lại theo Chỉ thị 16 và Công văn số 2734/UBND-KGVX, ngày 15/8/2021; Công văn số 2817/UBND-KT, ngày 21/8/2021 của UBND tỉnh Bình Phước. Khi phương tiện vào giao hàng hóa trong vùng Cam, Đỏ thì các Chốt phải thông báo đến các Tổ tuần tra, các doanh

nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, lực lượng tại chỗ nơi đến nhằm giám sát việc thực hiện quá trình giao, nhận hàng hóa đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch. Khi phương tiện đi ra từ vùng Cam, Đỏ thì lực lượng tại Chốt phải thông báo đến UBND xã, thị trấn hoặc Trung tâm Y tế xã, thị trấn nơi phương tiện đó về để khai báo y tế đối với lái xe và người trên xe, đồng thời được hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch tại nhà.

+ Chặn tất cả người, phương tiện ra đường không cần thiết theo Chỉ thị 16, đặc biệt sau 18 giờ 00 ngày hôm trước đến 06 giờ 00 ngày hôm sau. Trừ các trường hợp cần thiết theo quy định tại mục 1, Công văn số 2548/UBND-NC, ngày 27/7/2021 của UBND tỉnh và Công nhân cao su theo Điểm a, Khoản 2.2, Mục 2, phần IV Công văn 2734.

+ Cán bộ, công nhân viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, phóng viên có nơi cư trú trong vùng Cam, Đỏ khi đi làm qua các Chốt kiểm soát phải xuất trình thẻ công chức, viên chức... và khai báo y tế, thực hiện nghiêm “Một cung đường 2 điểm đến”.

3. Tổ chức thực hiện

- Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc đề nghị các địa phương chủ động liên hệ Công an huyện (qua Đội Tổng hợp, SĐT: 0365.007.868, gặp đ/c Bình) để hướng dẫn, tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND huyện có ý kiến chỉ đạo kịp thời.

- Trung tâm Y tế huyện, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Ban CHQS huyện và các ban, ngành, đoàn thể huyện chủ động phối hợp Công an huyện hướng dẫn các quy trình, quá trình kiểm soát người, phương tiện vận chuyển ra, vào các Chốt và xử lý nhanh chóng các trường hợp đột xuất xảy ra.

- Các địa phương căn cứ vào tình hình thực tế trên địa bàn đề tự chủ động rà soát, đề xuất UBND huyện thành lập mới hoặc giải thể các Chốt kiểm soát, cũng như báo cáo các hạn chế, vướng mắc trong quá trình thực hiện để UBND huyện kịp thời có chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục nhằm kiểm soát một cách tốt nhất hình dịch bệnh trên địa bàn huyện.

Trên đây là hướng dẫn vận hành các Chốt kiểm soát Covid-19 của cấp xã, UBND huyện yêu cầu các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện nghiêm túc./.

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND huyện;
- BCD Covid-19 huyện;
- Cá Phòng, ban ngành, đoàn thể huyện;
- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

K. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Chị Diệu Hiền

